

HUNG HÀ

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Hưng Hà quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, báo, tạp chí của Đảng đã đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Ông Trần Xuân Cửa, Bí thư Đảng ủy xã Thái Hưng (Hưng Hà) chia sẻ: Báo, tạp chí của Đảng tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hữu hiệu các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Những năm qua, xã Thái Hưng luôn quan tâm chú trọng việc mua và đọc báo Đảng. Hiện toàn xã có 265 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ. Xã đã chỉ đạo và đặt mua Báo Nhân Dân, Báo Thái Bình... cho các bí thư chi bộ. Ngoài ra còn đặt mua Báo Thái Bình, Tạp chí Cộng sản và một số ấn phẩm chuyên ngành khác cho trưởng thôn và ban, ngành đặc thù. Riêng bản tin nội bộ của tỉnh, huyện, địa phương luôn đảm bảo phát đến các chi bộ nhà trường vào ngày 3 hàng tháng. Tổng kinh phí dành cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng khoảng 20 triệu đồng/năm. Theo ông Hoàng Quốc Thượng, Bí thư Chi bộ thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng: Địa phương rất quan tâm đến việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng, phát đến

dến các chi bộ. Qua đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Thái Bình, chúng tôi nắm được tình hình cũng như hoạt động của các địa phương khác. Đồng thời, qua đọc báo, tạp chí của Đảng chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, mô hình tốt để từ đó áp dụng phù hợp với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Để đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã ban hành Công văn số 324-CV/HU chấn chỉnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở địa phương; giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Bưu điện huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng. Hiện nay, tỷ lệ TCCS đảng đặt mua báo, tạp chí của Đảng đạt 92%. Theo ông Bùi Xuân Phóng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã có những kết quả nhất định, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn tình



Đọc báo Đảng ở cơ sở.

trạng một số TCCS đảng chưa quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 11, còn xem nhẹ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Đa phần các TCCS đảng chưa đặt mua đầy đủ báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Số lượng phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn chưa ổn định... Ông Chu Nhật Thăng, Giám đốc Bưu điện huyện cho biết: Kết luận số 29 của Ban Bí thư đã chỉ rõ công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng là việc

cần thiết. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực để đáp ứng công tác phát hành báo đến cán bộ, nhân dân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong muốn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với các chi bộ, đảng bộ thực hiện không nghiêm quy định. Đồng thời, mong muốn tỉnh, huyện sẽ có giải pháp hữu hiệu để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đạt hiệu quả.

MAI THƯ

Chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện Tiên Hải (1828 - 2018), thời gian qua, Huyện đoàn Tiên Hải đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ. Với phương châm "đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", Huyện đoàn Tiên Hải đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm mang nhiều ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Anh Phạm Thành Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Hưng chia sẻ: Thực hiện phong trào đoàn thanh niên vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên xã đã cùng với đoàn cơ sở các xã khu Nam tổ chức trao tặng bát cháo nghĩa tình 1 lần/tháng tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiên Hải. Để có những bát cháo đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp với bệnh nhân đang điều trị, các đoàn viên, thanh niên lựa chọn thực phẩm an toàn, chế biến sạch sẽ và tươm tất. Không chỉ có hoạt động an sinh xã hội mà các đoàn viên, thanh niên trong huyện còn tổ chức ra quân vì môi trường. Đối với xã Nam Phú, để bảo vệ môi trường, Đoàn Thanh niên xã đã phát động phong trào thu gom các phế liệu gây quỹ tặng trẻ em nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu gom phế liệu được tổ chức ra quân 2 lần/tháng. Việc thu gom phế liệu bắt đầu từ ngày 30/6/2018 đến hết tháng 12/2018. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục đoàn viên, thanh niên địa phương và người dân

HUYỆN ĐOÀN TIÊN HẢI Nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngày thành lập huyện



Đoàn Thanh niên xã Tây Ninh (Tiên Hải) tổ chức rửa xe gây quỹ ủng hộ trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

có ý thức trách nhiệm để bảo vệ môi trường, đặc biệt môi trường biển trong mùa du lịch. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn Tiên Hải cho biết: Ban Chấp hành Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn cơ sở xây dựng kế

hoạch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao và tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng xã hội, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về trật tự

Trong đó tập trung vào việc xung kích tình nguyện vì cộng đồng an sinh xã hội, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định; tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về trật tự

MANH THẮNG

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường

Những ngày đầu tháng 9, học sinh các cấp học bắt đầu trở lại trường học sau thời gian nghỉ hè, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước các cổng trường cũng vì thế trở nên phức tạp hơn. Trước tình hình trên, một số trường học đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo đảm ATGT trước cổng trường, đặc biệt vào những giờ phụ huynh đưa đón con. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường trước cổng trường chủ yếu là do vào giờ cao điểm tan học, tất cả học sinh đều đổ ra cổng cùng một lúc. Lượng xe ô tô, xe máy đưa đón học sinh quá lớn, vào cùng một thời điểm đã dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông cực kỳ. Con đường Nguyễn Đình Chính đi qua khu vực 2 trường: Tiểu học Kỳ Bá và THCS Kỳ Bá là một trong những

nơi có lưu lượng xe qua lại đông nhất vào giờ tan học trên địa bàn thành phố Thái Bình. Để giải quyết vấn đề này, ban giám hiệu các nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương trong việc điều tiết giao thông nhằm bảo đảm trật tự ATGT khu vực cổng trường. Phía đầu đường Nguyễn Đình Chính đi vào khu vực 2 trường có cảm biến giao thông cao ở tổ di đường này vào giờ cao điểm. Đội bảo vệ của các nhà trường cũng tích cực tham gia bảo đảm trật tự ATGT bằng việc nhắc nhở phụ huynh không để xe dưới lòng đường gây ách tắc giao thông. Thầy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá chia sẻ: Trong buổi họp phụ huynh học sinh dịp đầu năm học hàng năm, chúng tôi luôn đề cập về vấn đề bảo đảm trật tự ATGT trước cổng trường trong



Buổi ngoại khóa của học sinh Trường THPT Bắc Đông Quan về an toàn giao thông.

giờ đưa đón học sinh. Vào các buổi chào cờ, học sinh cũng thường xuyên được nhắc nhở thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phân

công đoàn viên, giáo viên ra sân buổi chào cờ, học sinh cũng thường xuyên được nhắc nhở thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng phân

Cô giáo Vũ Thị Ngân, Hiệu phó phụ trách Trường THPT Bắc Duyên Hà chia sẻ: Việc mua và đọc báo của Đảng thời gian qua nhà trường chưa thực hiện đầy đủ. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ chấn chỉnh việc đặt mua và đọc báo của Đảng để góp phần nâng cao nhận thức chính trị cũng như nâng cao chất lượng dạy và học.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà, nguyên nhân của tình trạng đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được nghiêm túc là do một số cấp ủy, đảng viên, cán bộ nhận thức còn hạn chế. Việc tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy chưa nghiêm nên số lượng người đọc báo, tạp chí của Đảng mới chủ yếu dừng ở cán bộ, đảng viên. Mặt khác, do việc đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng chưa trở thành nhu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên phần nào người đọc còn thờ ơ. Trước thực trạng trên, trong thời gian tới, Hưng Hà tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11. Hàng năm bố trí kinh phí cho việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng. Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng sai quy định. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Bưu điện huyện thực hiện tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng để công tác này trở thành nếp sống trong mỗi cán bộ, đảng bộ, mỗi TCCS đảng.

MAI THƯ

Bệnh tay chân miệng ở phía Bắc chưa đáng lo ngại

(nhandan.com.vn) PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện ghi nhận hơn 600 trường hợp mắc chân tay miệng nhập viện. Tuy nhiên, các cháu vẫn ở trong giới hạn nhẹ như sốt nhẹ, hắt hơi sổ mũi và phát ban khoang miệng, lòng bàn tay, bàn chân.

Trước tình hình dịch tay chân miệng gia tăng tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt có 6 ca tử vong và nhiều ca nặng do nhiễm trùng thần kinh trung ương, Bộ Y tế đã ra công văn khẩn đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.



Tại phía Bắc, ghi nhận ở Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, những ngày qua tỷ lệ các cháu phải nhập viện vì tay chân miệng thấp, hiện chỉ có khoảng 5 ca đang điều trị tại viện. Theo PGS, TS Trần Minh Điển, tại cộng đồng hiện có tỷ lệ lớn cháu mắc tay chân miệng nhưng ở trong giới hạn nhẹ, sốt nhẹ, hắt hơi sổ mũi và phát ban khoang miệng, lòng bàn tay, bàn chân.

Hiện nay, tỷ lệ mắc tay chân miệng virus EV không nhiều, đặc biệt là tuyp EV71 đầu năm đến nay chỉ có hơn 10 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các ca bệnh này cũng không có biến chứng nặng nề so với những năm trước kia tại bệnh viện. Bệnh tay chân miệng nếu không được chẩn đoán sớm để phân loại, điều trị thì sẽ có nhiều biến chứng nặng nề. Biến chứng nặng nhất là gây ra tình trạng sốc, trụy tuần hoàn, suy hô hấp, hoặc tử vong. Biến chứng thứ hai của tay chân miệng chung là viêm não, viêm màng não, sẽ gây ra nguy cơ có những di chứng sau này.

Phân tích hình ảnh chụp CT giúp cảnh báo sớm bệnh đau tim

(vietnamplus.vn) Các nhóm chuyên gia thuộc Đại học Oxford, Anh và các viện nghiên cứu của Đức, Mỹ vừa công bố phương pháp mới phân tích hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) có thể giúp dự đoán những trường hợp có nguy cơ bị đau tim nhiều năm trước khi bệnh xuất hiện.

Theo công bố trên tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới The Lancet, công nghệ trên sử dụng các thuật toán để kiểm tra lượng mỡ xung quanh các động mạch vành, thông qua phân tích hình ảnh của lớp mỡ này xuất hiện trên chụp CT tim người xét nghiệm. Khi được mạch bị viêm, lượng mỡ đó bị thay đổi và đóng vai trò như hệ thống cảnh báo sớm cho phép dự đoán chính xác 30% các cơn đau tim sẽ xảy ra.



Hầu hết các cơn đau tim là do sự tích tụ mảng bám (chất béo lắng đọng) bên trong động mạch, làm giảm lưu lượng máu. Hiện nay, chụp CT sẽ giúp các bác sĩ xác định được lượng động mạch có bị mảng bám làm thu hẹp hay không.

Nhóm phát triển hy vọng trong thời gian tới, Mỹ và châu Âu sẽ cấp chứng nhận đối với công nghệ mới dự đoán bệnh đau tim này.

Bệnh tim và đột quỵ là 2 nguyên nhân tử vong lớn nhất trên toàn thế giới. Hiện một công ty chuyên về ứng dụng công nghệ mới của Đại học Oxford đang phát triển dịch vụ cho phép phân tích và đưa ra kết quả chụp CT trên toàn cầu trong vòng 24 giờ.

MANH THẮNG

xung kích giữ gìn trật tự ATGT của trường nhắc nhở kịp thời. Thấy giáo Phan Văn Dân, Bí thư Đoàn trường THPT Bắc Đông Quan cho biết: Hàng ngày, vào buổi sáng, các thành viên đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự ATGT sẽ đến sớm hơn 15 phút và buổi chiều về muộn hơn 20 phút để bảo đảm giao thông thông suốt trước cổng trường. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng Trường Tiểu học và THCS Kỳ Bá vẫn thi thoảng xảy ra, nguyên nhân là do lượng xe lưu thông qua lại trên đường Nguyễn Đình Chính quá đông. Mặc dù nằm trên đường quốc lộ, lưu lượng giao thông qua lại lớn song chưa bao giờ người dân thấy cảnh tắc đường trước khu vực cổng Trường THPT Bắc Đông Quan. Học sinh đi xe điện ra khỏi cổng trường mà chưa đội mũ bảo hiểm hay dán hàng 3, hàng 4 đi trên đường ở khu vực cổng trường ngay lập tức sẽ bị các thành viên đội thanh niên

Đội trưởng phụ trách Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đông Hưng chia sẻ: Những năm qua, chúng tôi thường xuyên gửi danh sách học sinh của Trường THPT Bắc Đông Quan về phạm Luật Giao thông đường bộ về trường. Nhờ đó, đến nay, rất ít khi chúng tôi phát hiện học sinh của Trường vi phạm ATGT.

Nhằm bảo đảm ATGT trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của học sinh trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về ATGT, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp học sinh vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang... Đặc biệt, Sở yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương tích cực phối hợp với hội cha mẹ học sinh và xã hội và khắc phục tình trạng xe hoá giải xe ô tô hết hạn, xe điện tự chế để đưa đón học sinh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

DẶNG ANH